



ที่ พณ ๐๙๐๖.๓/ว. ๓๐๒๘

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
๕๖๓ ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SEOUL FOOD & HOTEL 2019

เรียน กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายส่งออก/ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลงานแสดงสินค้า SEOUL FOOD & HOTEL 2019 จำนวน ๓ แผ่น

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SEOUL FOOD & HOTEL 2019 ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองโกยง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และขยายตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยการนำนักธุรกิจ ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกของไทยไปร่วมงานดังกล่าว

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนบริษัทของท่านสมัครเข้าร่วมงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานได้จากเอกสารข้อมูลซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ สำหรับ Application Form, Company Profile Form, The Export Certificate Form, หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมงาน, Fact Sheet งาน, คู่มือการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าต่างประเทศ, หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ, Introduction และ Rule and Regulation สำหรับการร่วมงานดังกล่าว ท่านสามารถพิจารณาได้จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (<https://drive.ditp.go.th/th-th/> -> เลือก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ -> ไปที่ชื่องานแสดงสินค้า Seoul Food & Hotel 2019 -> เลือกรายละเอียด -> ดูที่เอกสารประกอบกิจกรรม (ด้านล่างสุด)

ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมงาน ต้องมีคุณสมบัติตามที่แจ้งไว้ใน Introduction และดำเนินการสมัครผ่านระบบสมัครเข้าร่วมงานออนไลน์ โดยอัปโหลดใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (www.ditp.go.th) โดยถือผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมฯ เป็นที่สุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง ในการเข้าร่วมงานฯ กรมจะรับผิดชอบดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานบางส่วน ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าออกแบบตกแต่งคูหา ค่าขนส่งตัวอย่างสินค้าทางเรือ/อากาศ (เฉพาะการขนส่งขาไปเที่ยวเดียวในน้ำหนักที่กรมกำหนด ไม่รวมค่าตรวจใบ Certificate ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ค่าภาษีทุกประเภท ค่าบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ฯลฯ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณพัสสรณ์ สุทธิจารจิตร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๗ ๘๓๕๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

กลุ่มงานสินค้าเกษตรและอาหาร
โทร ๐ ๒๕๐๗ ๘๓๕๕